

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2556 (ด้านบริหาร)

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2556 (ด้านบริหาร) เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯ พ.ศ. 2544 ของผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯ พ.ศ. 2544 ของผู้ตรวจสอบภายใน และให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

2. เรื่อง การประชุม Beijing Human Rights Forum ครั้งที่ 5

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบว่านายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ไปประชุม Beijing Human Rights Forum ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2555 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน: วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและข้อมูล (Human Rights Science & Technology, Environment & Information)” ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้นำเสนอรายงานวิชาการต่อที่ประชุมใหญ่ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนและการหนุนเสริมกระบวนการภาคประชาชนผ่านการสร้างการเรียนรู้ และความเท่าทันสื่อ”

3. เรื่อง ประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่ นางวิสา เบ็ญจมาโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า สำนักบริหารกลางได้ดำเนินการยกร่างเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันการคุกคามทางเพศ ในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และจะนำเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาต่อไป ทั้งนี้เห็นว่า ควรจะประกาศใช้ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นวันสตรีสากล

4. เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนไทยในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้แทนไทยในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ตามที่นายวีรวิทย์ วีรวิทย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้ง